

“CHA PHÊRÔ HUỖNH PHÚC HẬU – BƯỚC KHỎI ĐẦU MỚI TẠI HỌ ĐẠO XUÂN HÒA”

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 11 năm 2024, tại Nhà thờ Họ đạo Xuân Hòa đã diễn ra Thánh lễ nhận Giáo vụ của **Cha Phêrô Huỳnh Phúc Hậu**. Thánh lễ được cử hành long trọng với sự tham dự của đông đảo Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân từ nhiều Giáo xứ và thân hữu xa gần, mang đến một bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng và đong đầy tình thương mến.

Mở đầu Thánh lễ, **Cha Quản Hạt Đại Hải** đã thay mặt **Đức Giám Mục chủ sự Nghi thức nhận Giáo vụ Cha sở Họ đạo Xuân Hòa của Cha Phêrô**. Kế đến Cha Quản Hạt giới thiệu Cha Phêrô đến với cộng đoàn Họ đạo và mọi người. Cha Quản Hạt đã nhắc đến tuổi đời 51 của Cha Phêrô, cùng với kinh nghiệm phong phú sau 12 năm làm Cha sở tại Họ đạo Ô Môn. Đặc biệt, Cha Quản Hạt nhấn mạnh lòng đam mê truyền giáo và khát khao loan báo Tin Mừng của Cha Phêrô.

Trong lời chia sẻ, người nghe cảm nhận được sự hy vọng của Cha Quản Hạt rằng: *những phẩm chất nhân hậu và dịu dàng của vị linh mục mới sẽ lan tỏa và góp phần làm cho Tin Mừng được bén rễ sâu hơn tại Họ đạo rộng lớn này*. Được biết, vùng Xuân Hòa nổi tiếng với các vườn cây ăn trái trĩu quả, và sự gắn bó mật thiết với đất lành quê hương. Lời giới thiệu kết thúc bằng những lời chúc sức khỏe và thành công trong sứ vụ mới, để cha có thể đồng hành cùng cộng đoàn trong tình yêu thương và sự gắn gũi.

Tiếp theo là các nghi thức **Tuyên xưng Đức tin, Tuyên thệ Trung thành**, và những nghi thức diễn nghĩa: *Trao chìa khóa Nhà thờ, Ngồi ghế Chủ tọa, Ngồi Tòa Giải Tội, Mở cửa Nhà tạm*. Sau đó là phần hướng ý của Cha sở Mới Phêrô, mời Cộng đoàn hiệp dâng **Thánh lễ Tạ ơn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bồn Mạng Họ đạo**, cùng cầu nguyện cho các Bậc Tiền Nhân.

Tiếp nối trong Thánh lễ, **Cha Antôn Vũ Văn Triết – Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận** đã chia sẻ bài giảng thâm thúy và sâu sắc trong Thánh lễ đặc biệt này. Cha mở đầu bằng những suy tư về ‘*Ý nghĩa của khởi đầu mới và tầm quan trọng của việc dâng Giáo xứ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu*’. Cha đã nêu lên ba lý do đầy ý nghĩa cho sự dâng hiến này:

- 1. Tình yêu là cốt lõi của bản chất con người và Giáo hội:** Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là tình yêu, và như mỗi cá nhân tìm thấy sự viên mãn trong tình yêu, giáo xứ cũng được định nghĩa bởi tình yêu và sự hòa thuận trong cộng đoàn.
- 2. Biểu tượng của trái tim Chúa Giêsu:** Trái tim bị đâm thấu của Chúa Giêsu chính là biểu tượng cho tình yêu vô tận mà Thiên Chúa dành cho

nhân loại. Cha Antôn đã dẫn chứng bằng những đoạn Thánh Kinh để làm nổi bật lòng trắc ẩn và sự quan tâm của Thiên Chúa.

3. Dâng hiến để Giáo xứ trở thành cộng đoàn sống động của Tin Mừng: Cha hình dung về một cộng đoàn xây dựng trên sự lắng nghe, hoán cải, mở lòng và đoàn kết trong niềm vui của sự hiệp nhất và hòa giải. Cha Antôn kêu gọi mọi người đón nhận một “cuộc cách mạng tình yêu” do Thiên Chúa khơi dậy, nhấn mạnh rằng niềm vui của Tin Mừng không loại trừ ai.

Bài giảng kết thúc bằng lời động viên đến cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, duy trì sự kết nối mật thiết giữa linh mục và giáo dân, giúp Giáo hội luôn là ngọn đèn chiếu sáng tình yêu Thiên Chúa.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, *Cha Quản Hạt Đại Hải một lần nữa thay mặt Giáo Hạt Đại Hải để chính thức đón nhận Cha Phêrô vào đại gia đình của Giáo Hạt.* Cha nhắc lại về đặc điểm nông nghiệp của Xuân Hòa, nhấn mạnh rằng đây là một vùng nông thôn với số lượng người Công giáo không nhiều, nhưng rất đoàn kết và chân thành. Đặc biệt, Cha Quản Hạt đã chia sẻ một chút kỷ niệm cá nhân, vì cả hai từng là bạn học và đã có thời gian cùng làm việc trong các công tác mục vụ. Lời chào đón giản dị nhưng chân thành ấy được tiếp nối bằng tràng pháo tay nồng nhiệt từ cộng đoàn, thể hiện sự vui mừng khi Giáo xứ có một vị chủ chăn mới.

Trong phần tiếp theo, **Cha Quản Hạt Antôn Đặng Hữu Kha – Hạt trưởng Giáo Hạt Cần Thơ** đã dành đôi lời chia tay sâu sắc đến Cha Phêrô. Cha Antôn nhắc lại những thành quả mà Cha Phêrô đã đóng góp trong 12 năm *phục vụ tại Họ đạo Ô Môn, kiêm nhiệm thêm Họ đạo Định Môn, thành lập Giáo điểm Phước Thới, phát triển Giáo họ Bằng Tằng*, thành quả là sự phát triển những Cộng đoàn Đức tin bền vững. Cha Quản Hạt cũng chia sẻ rằng: *Cha Phêrô luôn ấp ủ nguyện vọng phát triển Bằng Tằng thành Giáo xứ, và chuẩn bị trong tương lai xây dựng nhà thờ mới, và phát triển thêm các công trình tôn giáo, nhưng giờ đây cha đã sẵn sàng vâng lời Bề trên đến đảm nhận một sứ vụ mới tại Xuân Hòa.* Lời tri ân đầy cảm xúc ấy khép lại bằng một món quà lưu niệm đặc biệt từ Giáo hạt, như một dấu ấn của sự quý trọng và yêu thương.

Đại diện Họ đạo Xuân Hòa, trong phần tiếp theo, đã gửi lời chào mừng thân tình đến Cha Phêrô. Vị đại diện đã mở đầu với lời tạ ơn Chúa và Đức Giám mục vì sự bổ nhiệm Cha đến Họ đạo. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến các linh mục, tu sĩ, và các vị khách quý từ xa đến chung vui cùng Họ đạo. Trong lời chào đón ấy, vị đại diện cũng nhắc đến lịch sử của Họ đạo Xuân Hòa, trải dài 145 năm hình thành và phát triển, với những vị linh mục đã dày công phục vụ nơi đây, đồng thời nhấn mạnh đến quy mô và các mục vụ đa dạng của Họ đạo. Vị

đại diện chào đón Cha Phêrô và cam kết Họ đạo sẽ hết lòng hợp tác và hỗ trợ cha trong mọi công tác. Ông cũng chào đón *Thầy Giúp xứ Martino*, đồng hành cùng Cha Phêrô đến với Họ đạo, thay lời cộng đoàn Vị đại diện cầu chúc bình an và phúc lành của Chúa cho hai vị và mọi người.

Cuối cùng, **Cha Phêrô Huỳnh Phúc Hậu** đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trong lời đáp từ của mình. Cha mở đầu bằng cách tạ ơn Chúa và cảm ơn sự hiện diện của các vị chức sắc Giáo hội, các linh mục, gia đình, cùng các giáo dân từ giáo xứ cũ và mới. Cha đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Đức Giám mục, Ban Tư Vấn đã bổ nhiệm cha. Cha hướng lòng tri ân đến Quý Cha, Quý Hội đoàn, các Ban, các Giới.

Trong tâm tình thật tha thiết và xúc động, Cha hướng về người thân, bạn bè đã đồng hành cùng cha trong hành trình ơn gọi.

Với sự chân thành, cha nhấn mạnh rằng tình yêu và sự hiệp nhất trong Chúa Kitô chính là nền tảng của Cộng đoàn vững mạnh. Cuối cùng, Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ Cha trong vai trò mới, khẳng định cam kết của mình với sứ vụ được trao phó.

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí xúc động và hân hoan, với sự chào đón nồng nhiệt từ toàn thể Giáo dân Xuân Hòa dành cho vị chủ chăn mới của mình.













